

## บรรณานุกรม

เขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต 1, สำนักงาน. ข้อมูล สารสนเทศ ปีการศึกษา 2547.

หนองคาย : กลุ่มนโยบายและแผน. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต 1, 2547 ก.

\_\_\_\_\_. แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2548. หนองคาย : กลุ่มนโยบายและแผน. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต 1, 2548.

\_\_\_\_\_. รายงานสรุปผลการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต 1. หนองคาย : กลุ่มนโยบายและแผน. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต 1, 2547 ข.

คณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ, สำนักงาน. แนวคิดการบริหารโรงเรียนยุคปฏิรูป การศึกษา. สำนักนิเทศและพัฒนามาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการ การประถมศึกษาแห่งชาติ. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์การศาสนา, 2545.

\_\_\_\_\_. รูปแบบการจัดการศึกษาในโรงเรียนขนาดเล็ก. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์องค์การรับส่ง สินค้าและพัสดุภัณฑ์ (ร.ส.พ.), 2546.

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, สำนักงาน. หน้าที่ความรับผิดชอบของสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษา. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ (ร.ส.พ.), 2546.

\_\_\_\_\_. แนวทางการดำเนินงาน โครงการยกระดับคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก. กรุงเทพฯ : สำนักนโยบายและแผน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2547.

จรัส นองมาก. ร่วมวงบริหาร. กรุงเทพฯ : เพิ่มเสริมการพิมพ์, 2541.

จำลอง ภู่อ่าง. ปัญหาการดำเนินงานพัฒนาบุคลากรในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญ ศึกษา จังหวัดกาฬสินธุ์. รายงานการศึกษาค้นคว้าอิสระ. กศ.ม. มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2542.

ชูชาติ แก้วนอก. การศึกษาสภาพและปัญหาการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการบริหารโรงเรียน ของสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ ในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดยโสธร. วิทยานิพนธ์ ค.ม. อุบลราชธานี : สถาบันราชภัฏอุบลราชธานี, 2544.

- ชูศักดิ์ ดินอาสา. การศึกษาความคิดเห็นของบุคลากรทางการศึกษาที่มีต่อระดับการปฏิบัติตามระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานองคาย เขต 1. วิทยานิพนธ์ ค.ม. มหาสารคาม : สถาบันราชภัฏมหาสารคาม, 2547.
- ธนารัฐ ชื่นวัฒนา. การบริหารการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ในโรงเรียนประถมศึกษา เขตนิเทศที่ 4 สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์. วิทยานิพนธ์ ค.ม. มหาสารคาม : สถาบันราชภัฏมหาสารคาม, 2545.
- นัยนา วงศ์จรรยา. การบริหารงานบุคคล ในโรงเรียนมัธยมสาธิต สังกัดสำนักงานสถาบันราชภัฏ ในเขตกรุงเทพมหานคร. วิทยานิพนธ์ ศษ.ม. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2541.
- บุญชม ศรีสะอาด. การวิจัยเบื้องต้น ฉบับปรับปรุงใหม่. พิมพ์ครั้งที่ 7 แก้ไขเพิ่มเติม. กรุงเทพฯ : สุวีริยาสาส์น, 2545.
- ปัญญา เมืองศรีมาตย์. ศึกษาการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการบริหารโรงเรียน ในโรงเรียนประถมศึกษาดีเด่น สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. วิทยานิพนธ์ กศ.ม. มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2542.
- ประกอบ กุฎโพธิ์. การศึกษาสภาพและปัญหาของการบริหารงานวิชาการ เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ตามทัศนะของผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอนสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดนครราชสีมา. วิทยานิพนธ์ ค.ม. นครราชสีมา : สถาบันราชภัฏนครราชสีมา, 2545.
- ประณมพร เพ็ชรโปรี. การบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานองคาย เขต 1. วิทยานิพนธ์ ค.ม. มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 2548.
- ไพบุลย์ ยอดยิ่ง. กระบวนการบริหาร. เอกสารประกอบการสอนวิชาหลัก ทฤษฎีและปฏิบัติการบริหารการศึกษา (1065113/1). สถาบันราชภัฏมหาสารคาม, 2545.
- ไพโรจน์ ทองนา. ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมภาวะผู้นำกับผลการปฏิบัติงานตามกระบวนการบริหารงาน ของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 4. ปริญญาโท ค.ม. สงขลา : มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2543.
- รวีวรรณ ชินะตระกูล. การทำวิจัยทางการศึกษา. กรุงเทพฯ : ที.พี.ปริ้นต์, 2542.

วิชาการ, กรม. การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน. กรุงเทพฯ :

โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, 2544.

วีรชัย วรรณศรี. การบริหารงานวิชาการในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการ

ประถมศึกษาอำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี. วิทยานิพนธ์ ศษ.ม. กรุงเทพฯ :

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2545.

ศิริรส แสนอุบล. ศึกษาการปฏิบัติงานวิชาการในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงาน

การประถมศึกษาอำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี. รายงานการศึกษาค้นคว้า

อิสระ. กศ.ม. มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2542.

ศึกษานิเทศก์, กระทรวง. กฎกระทรวงว่าด้วยการกำหนดจำนวนกรรมการ คุณสมบัติหลักเกณฑ์

วิธีการสรรหา การเลือกประธานกรรมการและกรรมการ วาระการดำรงตำแหน่ง

และการพ้นจากตำแหน่งของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2546.

กรุงเทพฯ : กระทรวงศึกษาธิการ, 2546 ก.

\_\_\_\_\_ คู่มือการบริหารสถานศึกษาที่เป็นนิติบุคคล. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์องค์การรับส่ง

สินค้าและพัสดุภัณฑ์ (ร.ส.พ.), 2546 ข. มหาสารคาม

\_\_\_\_\_ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545.

กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ (ร.ส.พ.), 2546 ค.

โอภาส กลีบแป้น. การศึกษาความคิดเห็นของครู อาจารย์ ที่มีต่อบทบาทการปฏิบัติงานตาม

กระบวนการบริหาร ของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัด

พัทลุง. วิทยานิพนธ์ กศ.ม. สงขลา : มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2540.

<http://www.moe.go.th>